

hiện hợp đồng đã ký kết, kịp thời giúp đỡ khó khăn cho các cấp, yêu cầu các Bộ, thành phố, tỉnh 10 ngày báo cáo về Thủ tướng phủ biết tình hình ký kết hợp đồng (bắt đầu từ 30-6). Trong nội dung báo cáo cần có những điểm như sau:

— Ký kết những loại hợp đồng gì? Loại hợp đồng gì chưa ký kết được?

— Nguyên nhân và phân tích vì sao ký kết được, vì sao không ký kết được?

— Kinh nghiệm trong quá trình bàn bạc ký kết và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

— Đề nghị giải quyết những vấn đề cần thiết để ký kết và thực hiện tốt hợp đồng đã ký kết.

..

Năm nay, miền Bắc nước ta đã có cơ sở kinh tế, cơ sở tổ chức và cán bộ để áp dụng chế độ hợp đồng trong quan hệ kinh tế. Hợp đồng kinh tế là biện pháp rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước. Tuy nhiên, lần đầu tiên thực hiện chính sách mới có quan hệ đến tất cả các ngành kinh tế, và chưa quen thạo nên có thể có gặp khó khăn trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng đã ký kết.

Nhưng nếu các cấp từ trung ương đến địa phương học tập thông hiểu chính sách, tư tưởng thông suốt sự cần thiết phải ký kết hợp đồng kinh tế, quyết tâm ký kết và thực hiện hợp đồng, thì chúng ta sẽ thực hiện được chế độ hợp đồng kinh tế nhằm bảo đảm thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1960 thắng lợi, chuẩn bị điều kiện thuận lợi trong việc ký kết hợp đồng kinh tế năm 1961 và kế hoạch 5 năm.

Hà nội, ngày 20 tháng 6 năm 1960

K. T. Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

PHẠM HÙNG

CHỈ THỊ số 134-TTg ngày 21-6-1960 về việc cấm bắn voi.

Kính gửi: Bộ nội thương,

Tổng cục Lâm nghiệp,

Bộ Quốc phòng,

Ủy ban hành chính khu tự trị
Thái—Mèo,

Ủy ban hành chính các tỉnh Thanh
hóa, Nghệ an, Hà tĩnh, Quảng bình,
Vĩnh linh.

Theo báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp thì hiện nay có những đàn voi về nhiều nơi thuộc các tỉnh Thanh hóa, Nghệ an, Hà tĩnh, Quảng bình v.v... Voi có giá trị kinh tế rất lớn, nhất là dùng để kéo gỗ và vận chuyển hàng hóa ở miền núi. Cho nên cần tổ chức dụ voi về để dùng vào các việc nói trên. Nếu cứ bắn voi để lấy ngà và da xuất khẩu như trước thì không được lợi bao nhiêu mà các đàn voi sẽ dần dần bị tiêu diệt hoặc bỏ đi nơi khác hết.

Căn cứ đề nghị của Tổng cục Lâm nghiệp, Thủ tướng Chính phủ chủ trương:

Cấm hẳn việc bắn voi, và xúc tiến tổ chức việc dụ voi để biến thành gia súc.

Trong trường hợp đặc biệt khẩn cấp phải bắn, khi voi ra phá hoại ruộng vườn, nhà cửa của nhân dân, thì phải được Ủy ban hành chính huyện sở tại cho phép. Nơi nào có bộ đội đóng thì phải được Ban chỉ huy đơn vị quyết định và chịu trách nhiệm. Cần phổ biến kinh nghiệm của đồng bào Tây-nghuyên chống voi phá hoại mùa màng: một là dùng lửa vì voi rất sợ lửa, khi đàn voi tới ban đêm, thì đốt nhiều đước sáng rực là voi sẽ bỏ đi; hai là đào hố ở những lối voi có thể đi tới phá hoại, hố cần đào dài, rộng nhưng chiều sâu chỉ cần đào độ hai ba tấc, trong hố bỏ những thứ rong rêu, bùn lầy vì voi sợ lầy, khi đánh hơi thấy, không dám qua. Tổng cục Lâm nghiệp có nhiệm vụ thu thập và phổ biến kinh nghiệm chống voi ra phá hoại cho những vùng có voi.

Tổng cục Lâm nghiệp xúc tiến nghiên cứu tổ chức các đội dụ voi, dựa vào kinh nghiệm của đồng bào Tây nguyên hoặc của nhân dân Lào. Bắt đầu làm thí điểm ở một đôi nơi có điều kiện thuận lợi, sau sẽ làm nhiều nơi. Từ nay Bộ Nội thương, Tổng cục Lâm nghiệp và tất cả các cơ quan không nên khuyến khích việc bắn voi bằng cách đặt mua trước ngà và da voi, mà chỉ mua những số ngà còn trong nhân dân. Các Ủy ban hành chính cần hết sức giúp đỡ ngành Lâm nghiệp tiến hành tổ chức việc dụ voi.

Hà nội, ngày 21 tháng 6 năm 1960

K. T. Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

PHẠM HÙNG

CÁC BỘ

BỘ LAO ĐỘNG

THÔNG TƯ số 14-LĐ/TT ngày 9-6-1960
hướng dẫn thêm việc thi hành lệ nghỉ
những ngày lễ chính thức, nghỉ hàng
năm và nghỉ phép về việc riêng trong
khu vực sản xuất.

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Kính gửi: Các ông Bộ trưởng các Bộ,

Các cơ quan ngang Bộ,

Các Ủy ban hành chính khu,
thành phố, tỉnh,

Các Sở, Ty, Phòng Lao động.

Ngày 28-1-1959 Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị định số 28-TTg quy định những ngày lễ chính thức, chế độ nghỉ hàng năm, nghỉ phép về việc riêng; Liên bộ Nội vụ, Lao động đã ra thông tư hướng